



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BẢN TIN EVN

Số 32 - năm 2024

Tin tức



HỘI NGHỊ QUẢN LÝ KỸ THUẬT VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN NĂM 2024

Hội nghị diễn ra ngày 16/8 tại Hà Nội, do EVN tổ chức.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị phát điện đã vận hành các NMNĐ đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, qua đó, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện từ đầu năm 2024 tới nay. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài nước, áp dụng phù hợp vào thực tế để giảm nguy cơ rủi ro gây sự cố, nâng cao độ khả dụng, tin cậy của các NMNĐ.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thi đua lao động giỏi, giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các NMNĐ.

ĐÓNG ĐIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 CUNG ĐOẠN QUỲNH LƯU - THANH HÓA VÀ CUNG ĐOẠN NAM ĐỊNH 1 - PHỐ NỔI



Ngày 19/8/2024, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban QLDA các công trình điện miền Trung, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu – Thanh Hóa (hồi 11h10 phút) và cung đoạn Nam Định 1 - Phố Nổi (hồi

17h30 phút), chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là các cung đoạn thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nổi.

Dự án hoàn thành và đóng điện đúng tiến độ là động lực lớn để toàn công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành nghiệm thu, khánh thành trong những ngày tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



TOẠ ĐÀM DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP



Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ Tài Chính phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Toạ đàm Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham dự sự kiện, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam chia sẻ, toạ đàm là cơ hội để EVN và các đơn vị thành viên trao đổi về

thực tiễn hoạt động, đặc thù của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Với mong muốn Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ khơi thông được nguồn lực cho các DNNN nói chung, EVN nói riêng, để DNNN phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò trụ cột, dẫn dắt trong đầu tư phát triển...

BÀN GIẢI PHÁP THÁO GỖ KHÓ KHĂN VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN ĐIỆN TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC QUẢNG TRẠCH



Tại buổi làm việc với Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) ngày 16/8, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đề nghị huyện Quảng Trạch có chủ trương, phương án để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án theo kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Quảng Trạch thống nhất với những đề xuất của EVN, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư..., đảm bảo tiến độ triển khai các dự án hiệu quả.

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2024

Các đơn vị thuộc EVN sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong các ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2024, bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục.



Tại văn bản số 4653/EVN-KTSX+KD (ngày 16/8/2024), EVN yêu cầu các đơn vị ưu tiên đảm bảo điện tại những địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá nhân dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh; không cắt điện khách hàng từ 0h00 ngày 31/8/2024 đến 24h00 ngày 03/9/2024, trừ trường hợp xử lý sự cố. Các đơn vị cần bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý nếu có sự cố.

BIỂU DƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH EVN TIÊU BIỂU VÀ HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA, QUỐC TẾ NĂM 2023 - 2024 LÀ CON CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN EVN



63 học sinh giỏi đoạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2023 - 2024 là con của CBCNV EVN và 40 gia đình CBCNV EVN tiêu biểu năm 2024 vừa được biểu dương, khen thưởng. Sự kiện diễn ra ngày 15/8, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi lời chúc mừng tới các gia đình EVN tiêu biểu, các cháu học sinh có thành tích xuất sắc, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự đóng góp của các gia đình CBCNV EVN vào thành tích chung của Tập đoàn...

Cũng trong ngày 15/8, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Là con người thợ điện” dành cho các cháu học sinh, con của đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công đoàn ĐLVN đã trao 64 giải cho 2 thể loại, bao gồm thơ và bài viết với các lứa tuổi Tiểu học, Trung học cơ sở và lứa tuổi Trung học phổ thông.

Thông tin quản lý

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Theo Ban Quản lý dự án Điện 2, tiến độ tổng thể gói thầu EPC Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tới nay đã đạt **65,45%**; trong đó công tác thiết kế, mua sắm đạt từ 81 – 90% khối lượng; công tác thi công, lắp đặt tiếp tục được triển khai theo kế hoạch...

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- Trước nguy cơ một số cột điện có thể bị sạt trượt do mưa lớn, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức củng cố, khắc phục lưới điện trên địa bàn huyện Sông Mã. Sau vài tiếng triển khai, lưới điện trên địa bàn đã được đảm bảo an toàn, đủ điều kiện duy trì cấp điện cho nhân dân.

- Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, hiện nay thời gian trung bình giải quyết cấp điện trung áp đã được **rút ngắn từ 18 ngày xuống 07 ngày làm việc** (đối với những công việc thuộc trách nhiệm của ngành Điện).

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa **trao đổi về dự án** Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp để hoàn thiện đề xuất Dự án thí điểm BESS để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm triển khai thủ tục đầu tư và công tác thu xếp nguồn vốn cho các dự án.

- Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải vừa **tiếp và làm việc** với đoàn công tác của Công ty TNHH Hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba Việt Nam (TTDV), nhằm triển khai các giải pháp nhằm vận hành an toàn, ổn định lâu dài các tổ máy của NMNĐ Vĩnh Tân 4.

TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

- Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc khách hàng và tiết kiệm điện trên địa bàn xã Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với tổng trị giá thực hiện gần **180 triệu đồng**.

Tin tham khảo

- Chùm ảnh: Phó Tổng giám đốc EVN kiểm tra công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1... [xem chi tiết](#)
- Không để quy hoạch trở thành 'điểm nghẽn' phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu... [xem chi tiết](#)

Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiem Anh Tú, Nguyễn Thị Long
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC